

## 29 doanh nghiệp cam kết đầu tư 5 tỷ USD tại Quảng Bình

14:51 26/06/2023

Tác giả: Đang cập nhật

**Trong khuôn khổ Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Bình, 29 nhà đầu tư với trên 32 dự án và khu vực quan tâm đầu tư đã cùng UBND tỉnh Quảng Bình ký Biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư trên nhiều lĩnh vực.**

Ngày 25/6, tại Hà Nội, UBND tỉnh Quảng Bình tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Quảng Bình và Xúc tiến đầu tư năm 2023 với chủ đề "Đưa Quảng Bình đến gần nhà đầu tư".



*Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái phát biểu tại Hội nghị. Ảnh\_PV.*

Tham dự hội nghị có Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái; đại diện lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương; lãnh đạo thành phố Hà Nội và các tỉnh bạn; đại diện cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

Về phía tỉnh Quảng Bình có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Hải Châu; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng.

Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ đã trao Quyết định số 377/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Quảng Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Quy hoạch nhằm bảo đảm mục tiêu tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững trên cơ sở phát huy hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, tận dụng những thành tựu khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; xây dựng Quảng Bình trở thành nền kinh tế năng động với trọng tâm là ngành dịch vụ và du lịch nổi bật, công nghiệp sạch, năng lượng tái tạo, chế biến, chế tạo, nông nghiệp công nghệ cao, sinh thái, trách nhiệm, bền vững.



*Phó Thủ tướng Chính phủ trao Quyết định phê duyệt Quy hoạch tỉnh Quảng Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Ảnh\_PV.*

Quy hoạch cũng xác định rõ các định hướng, ưu tiên phát triển gồm: 02 trung tâm động lực tăng trưởng, 03 trung tâm đô thị, 03 hành lang kinh tế, 04 trụ cột phát triển kinh tế và 03 đột phá chiến lược; các lĩnh vực, dự án quan trọng nhằm tạo sự đột phá và sức lan tỏa... mở đường cho việc xây dựng và thực hiện hiệu quả chính sách thu hút các nguồn lực, triển khai các hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, phát triển kết cấu hạ tầng, xây dựng đô thị, phân bố dân cư, đất đai, tài nguyên, môi trường... Đến năm 2030, phấn đấu đưa Quảng Bình trở thành tỉnh phát triển khá của

khu vực miền Trung. Tầm nhìn đến năm 2050, Quảng Bình sẽ là nền kinh tế phát triển năng động của miền Trung và cả nước. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đánh giá, tỉnh Quảng Bình rất quan tâm, tập trung làm tốt, đi đầu trong công tác quy hoạch và là tỉnh thứ chín trong toàn quốc được Thủ tướng phê duyệt quy hoạch tỉnh. Theo Phó Thủ tướng, đây là “cơ sở để Quảng Bình tiếp tục tiến khai các định hướng chiến lược phát triển, liên kết chặt chẽ với các tỉnh trong vùng theo Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 03/11/2022 của Bộ Chính trị về "Phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045" và Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết nêu trên. Đồng thời, gắn kết quy hoạch tỉnh bảo đảm thống nhất với các quy hoạch cấp quốc gia, khắc phục những hạn chế chồng chéo với các quy hoạch trước đây”.

Để thực hiện được các quy hoạch, Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh đẩy mạnh đột phá với 4 trụ cột phát triển, 3 trung tâm đô thị, 3 hành lang kinh tế, 2 trung tâm động lực tăng trưởng và 3 đột phá chiến lược; tăng cường quản lý, giám sát việc thực hiện quy hoạch, định kỳ rà soát, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai quy hoạch; tiếp tục tiết giảm các thủ tục, chi phí để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư vào Quảng Bình, thu hút doanh nghiệp và phải giữ chân doanh nghiệp; xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn và phát triển để trở thành một trung tâm du lịch lớn của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.



*Trao Biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư cho các nhà đầu tư. Ảnh\_PV.*

Cũng tại hội nghị, nhiều chuyên gia, nhà đầu tư trong và ngoài nước đã có những ý kiến tham luận, đánh giá tiềm năng, lợi thế và công tác thu hút đầu tư trên tất cả các lĩnh vực mà địa phương có thế mạnh. Các đại biểu cũng bày tỏ quan tâm đầu tư vào một số lĩnh vực mà Quảng Bình có thể mạnh như du lịch, nghỉ dưỡng; năng lượng tái tạo; logistics; du lịch và nông nghiệp bền vững; đầu tư các tuyến đường du lịch, khu công nghiệp; nâng cấp và mở rộng tuyến vận tải từ cửa khẩu Cha Lo về cảng Hòn La; xây dựng cảng cạn tại Cha Lo...

Trong khuôn khổ hội nghị, với sự chứng kiến của lãnh đạo Trung ương cùng các Bộ, ngành và các đại biểu, Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình đã trao Biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư cho 29 nhà đầu tư trên 32 dự án và khu vực quan tâm đầu đầu tư với tổng vốn đăng ký 112.165 tỷ đồng (tương đương 05 tỷ USD).

Trong đó, có 03 dự án trong lĩnh vực hạ tầng với tổng vốn 11.668 tỷ đồng; 05 dự án trong lĩnh vực thể thao - du lịch với tổng vốn 3.320 tỷ đồng; 06 dự án trong lĩnh vực công nghiệp - năng lượng - khoáng sản với tổng vốn 64.206 tỷ đồng; 01 dự án trong lĩnh vực nông nghiệp với tổng vốn 401 tỷ đồng; 17 khu vực nhà đầu tư quan tâm đầu tư trong lĩnh vực bất động sản với tổng vốn 32.570 tỷ đồng.



*Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Vũ Đại Thắng phát biểu bế mạc hội nghị. Ảnh\_PV.*

Bên cạnh đó, Sở Du lịch thành phố Hà Nội và Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình cũng trao thoả thuận hợp tác phát triển du lịch giữa 02 địa phương giai đoạn 2023 - 2030; Trung tâm Thông tin xúc tiến Du lịch Quảng Bình và Câu lạc bộ lữ hành UNESCO Hà Nội trao thoả thuận hợp tác giữa 02 đơn vị.

Quảng Bình có vị trí chiến lược quan trọng trên các hành lang phát triển kinh tế và hội tụ nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển nền kinh tế tổng hợp, đa dạng, đặc biệt là phát triển du lịch. Cùng với đó, 02 Khu kinh tế và 10 Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh có vị trí địa lý thuận lợi, đáp ứng để phát triển công nghiệp, logistics, năng lượng tái tạo, kinh doanh thương mại dịch vụ. Nơi đây giàu tài nguyên du lịch thiên nhiên cũng như nhiều di tích lịch sử, nhiều di sản văn hóa, tâm linh nổi tiếng như: Đường Trường Sơn huyền thoại, hang Tám Thanh niên xung phong, bến phà Long Đại, Đền Thánh Mẫu Liễu Hạnh... Đặc biệt, Quảng Bình có Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng 02 lần được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới.

**PV**

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/public/29-doanh-nghiep-cam-ket-dau-tu-5-ty-usd-tai-quang-binh>